



จดหมายข่าวชาวเทา-แดง CHIANYAI SCHOOL โรงเรียนเชียรใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
“เป็นผู้นำในการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สากล”



ดร.ปรีชา ปัญญานุกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่

- CHIANYAI MODEL -

ฉบับประจำวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

No Gift Policy



เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนเชียรใหญ่ได้ดำเนินการจัดประชุมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเชียรใหญ่ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จำนวน ๙๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.ปรีชา ปัญญานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนเชียรใหญ่รับทราบแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในโรงเรียนเชียรใหญ่ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่

C.Y. Public Relations
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเชียรใหญ่



โรงเรียนเชียรใหญ่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๗
ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐



เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนเซียร์ใหญ่ได้ดำเนินการจัดประชุมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนเซียร์ใหญ่ อำเภอเซียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเซียร์ใหญ่ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จำนวน 92 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีดร.ปรีชา ปัญญาณฤพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซียร์ใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนเซียร์ใหญ่รับทราบแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในโรงเรียนเซียร์ใหญ่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่